

๓. ตารางเป้าประสงค์/ผลลัพธ์/กลยุทธ์/ภารกิจ/โครงการ/ตัวชี้วัดการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของสาขาที่เชี่ยวชาญ

เป้าประสงค์/ผลลัพธ์/ กลยุทธ์	ภารกิจ	โครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์หลัก (O๑) บัณฑิตมีทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณภาพ					
เป้าประสงค์ย่อย (O๑.๑) บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่ศึกษาตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา					
ผลลัพธ์ KR๑.๑.๑ จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดและได้รับมาตรฐานการศึกษา ๖ หลักสูตร					
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๑ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ	โครงการยุทธศาสตร์	๑) โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพ ๓.๑) งานประเมินคุณภาพการศึกษา ๓.๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา	๑. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบัน	ในระดับดี	งานบริหารทั่วไป/ งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	๑. จำนวนหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	๖ หลักสูตร	งานส่งเสริม วิชาการ
	พื้นฐานงานประจำ	๓) โครงการสรรหาคณาจารย์ระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาที่ต้องการ	๑. จำนวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการบรรจุในแต่ละปีการศึกษา	๕ คน	งานบริหาร
	โครงการยุทธศาสตร์	๔) โครงการพัฒนาคณาจารย์ให้พร้อมอาชีพอย่างมีระบบ ๔.๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมคณาจารย์ในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ ๔.๒) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอน และการวิจัย ๔.๓) จัดกิจกรรมอบรมจรรยาบรรณของคณาจารย์	๑. จำนวนโครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวิจัย ๒. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนในแต่ละรายวิชา	๕ โครงการ >๓.๕๑	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๕) โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษและมีศาสตราจารย์อำนวยการและศาสตราจารย์วุฒิคุณเป็นผู้สอน	๑. จำนวนหลักสูตรที่มีศาสตราจารย์อำนวยการและศาสตราจารย์วุฒิคุณเป็นผู้สอน	๖ หลักสูตร	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๖) โครงการบริหารจัดการการศึกษา ๖.๑) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ๖.๒) กิจกรรมส่งเสริมการเขียนและเผยแพร่บทความทางวิชาการ ๖.๓) กิจกรรมส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ๖.๔) กิจกรรมการจัดสอบและจัดทำวิทยานิพนธ์ ๖.๕) งานวิเทศสัมพันธ์	๑. จำนวนหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ๒. จำนวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ๓. ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย ๔. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด ๕. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	๖ หลักสูตร ๖ หลักสูตร ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ >๓.๕๑	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ

เป้าประสงค์/ผลลัพธ์/ กลยุทธ์	ภารกิจ	โครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ KR๑.๑.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่จำนวน ๔๐ คน					
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๒ สร้างกลไกเพื่อ จูงใจคนดี คนเก่ง ทั้งภายใน ประเทศและต่างประเทศโดย เฉพาะจากประชาคมอาเซียนให้ เข้ามาศึกษาต่อในสถาบันและ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ ระบบแวดล้อมมาสนับสนุนการ เรียนการสอน	โครงการยุทธศาสตร์	๑) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และจัดกิจกรรมงาน Open House	๑. ร้อยละของความสำเร็จในการรับนักศึกษาใหม่ได้ตาม แผนการรับนักศึกษา	ร้อยละ ๖๐	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๒) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณเณียงในโอกาสมหามงคล พระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)	๑. จำนวนนักศึกษาไทยที่รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ ๒. จำนวนนักศึกษาวไทยและต่างชาติที่รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอกในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ	๓๐ คน ๑๐ คน	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๓) โครงการแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากภาครัฐและ หน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๑. ร้อยละของนักศึกษาไทยที่รับทุนการศึกษาจากสถาบัน ๒. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาใน สถาบันต่อจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีการศึกษา ๓. จำนวนเครือข่ายหรือข้อตกลงความร่วมมือกับประชาคม อาเซียน	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๔๐ อย่างน้อย ๑ แห่ง	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๔) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน วิชาการกับต่างประเทศ	๑. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในสถาบัน ต่อจำนวนทุนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีการศึกษา	ร้อยละ ๙๐	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๕) โครงการสนับสนุนให้นักศึกษารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)	๑. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรับทุนโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.)	๓ คน	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	พื้นฐานงานประจำ	๖) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านทะเบียน	๑. จำนวนครั้งของการพัฒนาระบบทะเบียนต่อปีการศึกษา	๒ ครั้งต่อปี	งานส่งเสริม วิชาการ
	พื้นฐานงานประจำ	๗) โครงการพัฒนาระบบและสื่อบทเรียนออนไลน์และจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริม การเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษา เช่น Pocket Wifi หรือ Internet Simcard	๑. สามารถจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนการสอน ออนไลน์ได้ตามความประสงค์ของคณาจารย์และ นักศึกษา	ร้อยละ ๗๐	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๘) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่วมประชุม สัมมนา นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ คณาจารย์และนักศึกษา	๑. ร้อยละของคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม สัมมนา นานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ต่อจำนวนอาจารย์ ทั้งหมด	ร้อยละ ๕๐	สาขา/งานส่งเสริม วิชาการ
	พื้นฐานงานประจำ	๙) โครงการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และระบบฐานข้อมูลต่างๆ	๑. ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ การเรียนรู้	>๓.๕๑	ศูนย์การเรียนรู้

เป้าประสงค์/ผลลัพธ์/ กลยุทธ์	ภารกิจ	โครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ KR๑.๑.๓ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๒๐ คน					
ผลลัพธ์ KR๑.๑.๔ ร้อยละ ๘๐ ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ/ศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษา					
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๓ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีระบบและกลไกในการติดตามความสำเร็จของบัณฑิต	พื้นฐานงานประจำ	๑) โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	๑. จำนวนฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ๒. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา ๑ ปี	๑ ฐานข้อมูล ร้อยละ ๘๐	สาขา/งานส่งเสริมวิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๒) โครงการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	๑. ผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	>๓.๕๑	สาขา/งานส่งเสริมวิชาการ
ผลลัพธ์ KR๑.๑.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสามารถได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจำนวน ๒ คน					
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติและจัดหลักสูตรสองปริญญาเอกข้ามสถาบัน (Dual Degree Program)	โครงการยุทธศาสตร์	๑) โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณณ์เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณณ์เพื่อศึกษาหลักสูตรสองปริญญาเอกข้ามสถาบัน (Dual Degree Program)	๑. จำนวนนักศึกษาไทยที่รับทุนเพื่อศึกษาหลักสูตรสองปริญญาเอกข้ามสถาบัน (Dual Doctoral Degree Program)	๒ คน	สาขา/งานส่งเสริมวิชาการ
	โครงการยุทธศาสตร์	๒) โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/MOA) ระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณณ์กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ	๑. จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU/MOA) ระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณณ์กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ	๑ ข้อตกลง	งานส่งเสริมวิชาการ
ผลลัพธ์ KR๑.๑.๖ นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับรางวัลในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวน ๓ คน					
กลยุทธ์ที่ ๑.๑.๕ การเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ	โครงการยุทธศาสตร์	๑) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๑.๑) กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	๑. จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ ๒. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลที่มี Impact Factor ๓. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในเวทีต่างๆ ๔. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลหรือการยอมรับในเวทีวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ๕. จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือเป็นที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	>๒๕ เรื่อง ๑๐ เรื่อง ๓ ผลงาน ๑ ผลงาน ๑ คน	สาขา
	โครงการยุทธศาสตร์	๒) โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างแรงจูงใจ ในการวิจัย	๑. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องจากการได้รับรางวัลหรือเป็นที่ยอมรับในเวทีวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ	๑ คน	งานบริหารทั่วไป

เป้าประสงค์/ผลลัพธ์/ กลยุทธ์	ภารกิจ	โครงการ/งาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ย่อย (O๑.๒) บัณฑิตมีทักษะในการทำงานวิจัย ทักษะการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี					
ผลลัพธ์ KR๑.๒.๑ บัณฑิตมีสมรรถนะสูง สามารถผลิตงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อยู่ในฐานะข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ Scopus จำนวน ๑๐ คน					
ผลลัพธ์ KR๑.๒.๒ บัณฑิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ของบัณฑิตระดับปริญญาเอกมากกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ อันดับ Q๑ หรือ Q๒ ของ Scopus					
กลยุทธ์ที่ ๑.๒.๑ จัดกิจกรรมในหลักสูตรเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน	โครงการยุทธศาสตร์	๑) โครงการส่งเสริมให้มีการทำงานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน	๑.จำนวนโครงการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน	๑ โครงการ	สาขา
	โครงการยุทธศาสตร์	๒) โครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ และจากความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างสาขา	๑.จำนวนโครงการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ และที่มีความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างสาขา	๑ โครงการ	สาขา
เป้าประสงค์ย่อย (O๑.๓) บัณฑิตมีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม					
ผลลัพธ์ KR๑.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะที่จัดโดยองค์การภายนอก					
กลยุทธ์ที่ ๑.๓.๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม	โครงการยุทธศาสตร์	๑) งานกิจการนักศึกษา ๑.๑) โครงการวิทย์จิตอาสา ๑.๒) โครงการสนับสนุนนักศึกษาทำกิจกรรมจิตสาธารณะที่จัดโดยองค์การภายนอก	๑. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิทย์จิตอาสา ๒. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะที่จัดโดยองค์การภายนอกต่อนักศึกษาคงอยู่ทั้งหมดในปีการศึกษา	>๓.๕๑ ร้อยละ ๓๐	อาจารย์ที่ปรึกษา/สโมสรนักศึกษา